



# คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง มาตรฐานการควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้  
ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม



<b>กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม</b> <b>มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง</b> <b>Standard Operating Procedures for Custodial Measures</b>		
กระบวนการควบคุมผู้ต้องขัง : การควบคุมภายนอก เรื่อง : มาตรฐานการควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัว ภายนอกเรือนจำ		รหัสเอกสาร : COR-CM-022
วันที่มีผลบังคับใช้ : ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้มีอำนาจอนุมัติ : ผู้บัญชาการเรือนจำ/ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน	จำนวนหน้า : ๔ หน้า
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองทัณฑวิทยา กลุ่มงานมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง	หน่วยงานผู้ปฏิบัติ/เกี่ยวข้อง : เรือนจำ/ทัณฑสถาน	ระดับของผู้เข้าถึง : ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

๑. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/การอ้างอิงอื่น ๆ :

- ๑) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕
- ๒) กฎกระทรวง การส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓) ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขังและการเข้าดูกิจการ  
หรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑

## ๒. การปฏิบัติ :

การควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ	
<p>๑. การขออนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ</p>	<p>๑) ผู้บัญชาการเรือนจำได้รับรายงานจากเจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีผู้ต้องขังป่วย มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต หรือเป็นโรคติดต่อ หากได้รับการรักษาพยาบาลในเรือนจำแล้วอาการไม่ทุเลาดีขึ้นให้แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าพนักงานเรือนจำ ซึ่งผ่านการอบรมด้านการพยาบาลเสนอผู้บัญชาการเรือนจำโดยมอบให้เจ้าพนักงานเรือนจำพาผู้ต้องขังคนนั้นไปกลับในวันเดียวกัน</p> <p>๒) เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำอนุญาตให้ส่งตัวผู้ต้องขังไปรับการรักษาภายนอกเรือนจำ หากแพทย์เห็นสมควรรับตัวผู้ต้องขังไว้ในโรงพยาบาลให้เจ้าพนักงานเรือนจำ ซึ่งพาผู้ต้องขังไปรับการรักษาขอความเห็นของแพทย์เพื่อจัดทำเสนอผู้บัญชาการเรือนจำพิจารณาให้มีคำสั่งอนุญาตให้รับตัวไว้รักษา</p> <p>๓) หากผู้บัญชาการไม่เห็นด้วยกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาให้เจ้าพนักงานเรือนจำนำตัวผู้ต้องขังคนนั้นกลับเข้ารับรักษาพยาบาลภายในเรือนจำ และจัดการช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นแล้วรายงานอธิบดีทราบ พร้อมกับสำเนาความเห็นแพทย์ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) กรณีผู้บัญชาการเรือนจำสงสัยเกี่ยวกับรายงานของเจ้าพนักงานเรือนจำอาจสั่งให้ทำรายงานเพิ่มเติม หรือสั่งเจ้าพนักงานเรือนจำคนอื่น หรือตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและทำรายงานได้</p>
<p>๒. การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษา</p>	<p>๑) ผู้บัญชาการเรือนจำเป็นผู้พิจารณาโรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิการรักษาของผู้ต้องขัง และอยู่ในพื้นที่ที่สามารถส่งตัวไปรับการรักษาได้เป็นลำดับแรก เว้นแต่แพทย์ลงความเห็นให้ส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เมื่อพื้นที่อันตรายให้รับส่งตัวไปยังโรงพยาบาลของรัฐ</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง จะต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับเรือนจำได้ตลอดเวลา และทันท่วงที</p> <p>๓) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และรายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจำทราบหรือผู้รักษาราชการแทนโดยทันที</p> <p>๔) สำหรับผู้ต้องขังป่วยซึ่งต้องรับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน แต่อาการเจ็บป่วยไม่ทุเลาดีขึ้น เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมให้เรือนจำประสานงานกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เพื่อย้ายผู้ต้องขังไปรักษาต่อหรือย้ายไปยังเรือนจำที่มีเขตท้องที่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาลที่แพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นว่าสามารถที่จะรักษาอาการเจ็บป่วยผู้ต้องขังนั้นได้ โดยผู้ต้องขังป่วยที่คดียังไม่ถึงที่สุดต้องแจ้งศาลทราบด้วย</p>

การควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ	
<p>๓. การควบคุมขณะนำส่ง และพักรักษาตัว</p>	<p>๑) ใช้อัตราส่วน เจ้าหน้าที่ ๒ คน ต่อผู้ต้องขัง ๑ คน อยู่ภายในเขตที่กำหนด หากกรณีที่มีผู้ต้องขังป่วยมากกว่า ๑ คน ให้จัดเจ้าพนักงานเรือนจำควบคุม ในอัตราส่วนตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการหลบหนี หรือความปลอดภัยของบุคคลภายนอกประกอบด้วย</p> <p>๒) กรณีผู้ต้องขังหญิงป่วยให้จัดเจ้าพนักงานเรือนจำหญิงเป็นผู้ควบคุม เว้นแต่ฉุกเฉิน หรือมีเหตุจำเป็นไม่อาจจัดได้ให้ใช้เจ้าพนักงานชายควบคุมในระยะที่ห่าง และสามารถมองเห็นพฤติกรรมของผู้ต้องขังหญิงซึ่งป่วยได้ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลทราบ โดยให้ผู้บัญชาการเรือนจำจัดเจ้าพนักงานเรือนจำหญิง ไปควบคุมแทนโดยเร็ว</p> <p>๓) ในการควบคุมผู้ต้องขังป่วยหากเห็นสมควรผู้บัญชาการเรือนจำอาจใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดตามความเหมาะสมก็ได้</p> <p>๔) ตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ต้องขังให้เป็นไปตามที่ทางราชการจัดให้ และห้ามผู้ต้องขังอยู่ในห้องพักรักษาพิเศษแยกจากผู้ต้องขังป่วยทั่วไป เว้นแต่ต้อง พักรักษาตัวในห้องควบคุมพิเศษตามที่โรงพยาบาลจัดให้</p> <p>๕) ให้เจ้าพนักงานเรือนจำเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมการรับประทานอาหารส่วนตัว นอกจากที่จัดให้ โดยต้องผ่านการตรวจสอบของแพทย์หรือพยาบาล และให้บันทึกรายละเอียดอาหารและผู้ทำอาหารให้ครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๖) ให้เจ้าพนักงานเรือนจำจัดทำบันทึกข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมและเวลาเข้าเยี่ยม และดูแลผู้เข้าเยี่ยมตามระเบียบการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ</p> <p>๗) กรณีผู้ต้องขังเจ็บป่วยร้ายแรงหรือประสบอุบัติเหตุขณะอยู่นอกเรือนจำ และหากผู้ต้องขังไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพ ได้ให้เจ้าพนักงานเรือนจำรายงานผู้บัญชาการเรือนจำเพื่อพิจารณา โดยให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องขัง อาการป่วย และโรงพยาบาลที่ทำการ ตรวจรักษา เมื่อผู้บัญชาการเรือนจำอนุญาตให้จัดเจ้าพนักงานเรือนจำดูแล และควบคุมผู้ต้องขังในโรงพยาบาล หากกรณีผู้ต้องขังไปศาลต้องรายงานศาลทราบด้วย</p> <p>๘) หากกรณีเร่งด่วนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง ให้เจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งควบคุมผู้ต้องขังนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษา ก่อน และรายงานผู้บัญชาการเรือนจำโดยทันที</p> <p>๙) กรณีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ให้ผู้บัญชาการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) เกินกว่า ๓๐ วัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็น ของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) เกินกว่า ๖๐ วัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็น ของแพทย์ผู้ทำการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานปลัดกระทรวงทราบ</p> <p>(๓) เกินกว่า ๑๒๐ วัน ให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมกับความเห็น ของแพทย์ผู้ทำการรักษา และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้รัฐมนตรีทราบ</p>

การควบคุมผู้ต้องขังที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำ	
	<p>๑๐) หากผู้บัญชาการเรือนจำเห็นเป็นการสมควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขัง มาตรการควบคุม หรือเหตุผลในการรักษา ให้รายงานอธิบดีเพื่อขอย้ายผู้ต้องขัง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกรมราชทัณฑ์หรือสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสม</p> <p>๑๑) กรณีผู้ต้องขังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเรือนจำที่ควบคุมผู้ต้องขัง ให้เจ้าพนักงานตักเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่งก่อน หากผู้ต้องขังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้รายงานผู้บัญชาการเรือนจำ และรายงานแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาสั่งการตามความเห็นสมควร</p>